



พระนักต้มตุ๋นแห่งสิงคโปร์

เรามักได้ยินเรื่องอื้อฉาวของพระและนักเทศน์ในดินแดนไกล ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา มีข้อมูลว่าในรอบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา มีจำนวนถึง ๒๘ คน ที่ติดคุก และถูกลงโทษ ในประเทศใกล้บ้านเราก็คือสิงคโปร์ก็มีเรื่องราวลักษณะนี้เช่นกัน

เรื่องแรกอื้อฉาวมากในระหว่างปี ๒๐๐๘-๒๐๑๐ คือเมื่อพระสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายจีน ชื่อ Shi Ming Yi ถูกสอบสวนเรื่องแอบเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว เรื่องก็มีอยู่ว่าหลวงพ่อก็คือหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด Foo Hai Ch'an ในสิงคโปร์ ในปี ๑๙๙๕ สร้างโรงพยาบาล ๑๗๕ เตียง ชื่อว่า Ren Ci Hospital and Medicare Center เพื่อช่วยคนป่วยที่ยากจน ในปี ๑๙๙๖ รัฐบาลสิงคโปร์มอบเหรียญ Public Service Medal ให้หลวงพ่อดีสำหรับการเสียสละทำงานให้สังคม

หลวงพ่อดี Ming Yi ไม่หยุดแค่นั้น รับเงินบริจาคที่ไหลเข้ามาเป็นสายน้ำ สร้างสถานพยาบาลสำหรับคนสูงอายุ เข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลขนาด ๒๗๐ เตียง เวลาละคนก็มีนักร้องคัง ๆ มาช่วยกันมากมายแบบฟรีด้วย นอกจากนี้ หลวงพ่อดีไปรับเป็นเจ้าอาวาสวัดในฮ่องกงและมาเลเซียด้วย เรียกว่าดังขนาดข้ามประเทศ สำหรับประเทศไทยก็เข้าออกอยู่หลายครั้ง

ในปี ๒๐๐๗ หลวงพ่อดีถูกทางการสิงคโปร์ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรการกุศลตรวจสอบหลังจากมีข่าวว่าหลวงพ่อดีทำมิดีมิร้ายกับเงินที่ประชาชนบริจาค การสอบสวนพบว่าหลวงพ่อดีซึ่งเป็นทั้งประธานกรรมการบอร์ดและ CEO ของโรงพยาบาล ปลอมเงินกุ้ไม่มีดอกเบียเป็นเงินหลายล้านเหรียญสิงคโปร์ให้บุคคลและบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อดี อีกทั้งยังลงทุนในหลายบริษัทในชื่อส่วนตัวอีกด้วย และพบอีกว่ามีการเอาเงินบริจาคไปซื้อคอนโดคาราคาแพงในสิงคโปร์ อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ รถหรูราคาแพง ม้าแข่ง ฯลฯ

ในปลายปี ๒๐๐๘ หลวงพ่อดี Ming Yi ก็ถูกศาลแรกตัดสินจำคุกเป็นเวลา ๑๐ เดือน แต่เมื่อมีการอุทธรณ์ ศาลก็ลดโทษจำคุกเหลือ ๖ เดือน โดยเห็นว่าในอดีตหลวงพ่อดียอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในโชว์ดีเอ็นแดนของรายการโทรทัศน์ Ren Ci Charity Show เพื่อหาทุน

ในปี ๒๐๑๐ หลวงพ่อดีในวัย ๔๘ ปี ก็ถูกจำคุก แต่อยู่จริงเพียง ๔ เดือน เพราะเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยม เมื่อออกมาแล้วก็กลับมาเป็นพระอีก และยังคงเรียไรเงินเหมือนเดิม ล่าสุดเมื่อกลางปี ๒๐๑๕ หลวงพ่อดีบริจาคไตข้างหนึ่ง หลวงพ่อดีบอกว่าจงอยู่กับปัจจุบันดีกว่า เมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลนั้น อาตมายังเป็นเด็กอยู่ (ตอนนั้นก็ ๔๐ เศษๆ แล้วนะหลวงพ่อดี) จงลืมมันเสีย แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่จะดีกว่า แต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไร ทางการสิงคโปร์ก็ถอดถอนเหรียญรับใช้สังคมที่เคยให้

อีกรายหนึ่งสดๆ ร้อนๆ ก็คือกรณีของพระนักเทศน์ในคริสตศาสนานิกายหนึ่งในสิงคโปร์เช่นกัน เขามีชื่อว่า Kong Hee กรณีของเขาโลดโผนกว่ามาก มีคนร่วมติดคุกกับเขาถึง ๕ คน ต่างจากกรณีหลวงพ่อดีที่มีเพียง ๑ คน

Kong Hee มาในสไตล์นักเทศน์แบบอเมริกันที่เรียกกันว่า Evangelist พวกนี้จะออกโทรทัศน์เอาคำสอนในพระคัมภีร์ไปเบิ้ลมาขยายความ และก็รับเงินบริจาค บางกลุ่มก็ใช้การออกเดินทางไปพูดในเมืองต่างๆ บ้างก็แสดงอกินหารช่วยให้คนพิการ (หน้าม้า) ลูกขึ้นเดินได้ ส่วนใหญ่ใช้กลวิธีชดเชยทางใจสำหรับสิ่งที่ผู้ศรัทธาขาดในด้านจิตวิทยา เช่น ความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคง ความเดียวดาย

Kong Hee มีสาวกของกลุ่มเขาที่มีชื่อเรียกว่า City Harvest Church (CHC)

ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน ปัจจุบันเขาอายุ ๕๒ ปี เรียนหนังสือในโรงเรียนดี ๆ ของสิงคโปร์มาตลอด และจบด้าน IT จาก National University of Singapore ระหว่างที่เรียนเขาช่วยงานหลายโบสถ์และนักเทศน์หลายคน เมื่อเห็นช่องทางก็ออกมาตั้งของตัวเองในปี ๑๙๙๘ โดยเป็นสาขาของนิกายหนึ่งในคริสต์ศาสนา เขาประสบความสำเร็จมากเพราะความสามารถในการพูดโน้มน้าวและความสามารถในการจัดการ ในปี ๒๐๑๐ เขามีสาขาอยู่ถึง ๒๕ แห่งทั้งในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และได้หวั่น (ไม่มีในไทยเพราะมีคนจองกิจกรรมเต็มคูนอยู่มาแล้ว) และมีกลุ่มเครือข่ายอีกนับเป็นสิบ ๆ

บทเรียนจากหลวงพ่อดี Ming Yi ทำให้ทางการสิงคโปร์จับตาพวกมารับบริจาคเงินเพื่อการกุศลผ่านศาสนา ในปี ๒๐๐๓ มีสมาชิกของ CHC โวยว่าที่ที่มีกำไรใช้เงินที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค ทางการจึงจับตามองเป็นพิเศษ สืบสวนแบบลับ ๆ เป็นเวลายาวนาน

ในที่สุดก็มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการในปี ๒๐๑๐ พบว่า Hong Kee ซึ่งมีสถานะเป็น pastor (พระในรูปแบบหนึ่งของคริสต์ศาสนา) ของ CHC ใช้เงินบริจาคอย่างไม่เกรงใจผู้บริจาค มีข่าวว่าภรรยาของเขาซึ่งเป็นนักร้องมีชื่อ (Sun Ho) ใช้ชีวิตหรูหราหมาก ทางการเจาะลึกธุรกรรมของ CHC และการใช้เงินส่วนตัวก็พบว่า Kong Hee ใช้เงินที่คนบริจาคประมาณ ๕๐ ล้านเหรียญ (๑,๒๕๐ ล้านบาท) มาใช้ส่วนตัว ในจำนวนนี้ใช้ ๒๕ ล้านเหรียญ (๖๐๐ ล้านบาท) ไปเพื่อสนับสนุนให้ภรรยานักร้องดังในระดับโลก มีการทำอัลบั้ม โปรโมทเพลงและอาชีพของเธออย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังใช้เงินนับล้านเหรียญในการปิดบัง ทำธุรกรรมอำพราง ปลอมและแก้ไขหลักฐานของธุรกรรมต่าง ๆ จนทำให้เพื่อนร่วมงาน ๕ คน คิดร่างแหไปด้วย

Kong Hee อ้างว่าเงินที่ว่าสนับสนุนภรรยาเขานั้นโดยแท้จริงแล้วใช้ในโครงการ Crossover คือชักชวนคน ภรรยาเขาที่เพิ่งได้เป็น pastor เสียสละร้องเพลงก็เพื่อหาคนมาร่วมนับถือพระเจ้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักฐานการใช้เงินต่าง ๆ ไม่สนับสนุนข้ออ้างนี้ และที่ศาลเห็นว่าต้องลงโทษหนักก็คือการปลอมและแก้ไขหลักฐานการเงินเพื่อให้พ้นผิด

หลังจากต่อสู้เพื่ออุทธรณ์อยู่หลายปี ในที่สุดเมื่อต้นปี ๒๐๑๖ Kong Hee ถูกตัดสินจำคุก ๘ ปี ผู้จัดการการเงินของ CHC และเจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิง ก็โดนกันคนละหลายปี เมาสุดคือ ๒๑ เดือน

วิธีของ Kong Hee ในการระดมทุนอย่างหนึ่งก็คือการออกพันธบัตรยืมเงินชนิดปลอม ๆ จากผู้มีศรัทธา นอกจากใช้เงิน ๕๐ ล้านเหรียญไปแล้ว ยังเอาเงินไปซื้อคอนโดฯ ขนาดใหญ่ขนาดมโหฬาร Marina Bay มูลค่าปัจจุบัน ๑๐ ล้านเหรียญ แถมยังสะสมไวน์ชั้นดี ไว้เก็บสะสมเป็นของขวัญ เป็นเจ้าของสองบริษัท คือบริษัทอบรม และบริษัทธุรกิจแฟชั่น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์หรูถึง ๑๑ แห่ง

หลักฐานชี้ว่า Kong Hee เลียนแบบวิธีการของหลวงพ่อดี Ming Yi บวกเทคนิคของบรรดานักเทศน์ในคุกอเมริกัน โดยเชื่อว่าใครจะสงสัยอย่างไรก็ช่างเขา ตราบที่มีบรรดาผู้ศรัทธาเขาอยู่นับหมื่นในมือ

นักต้มตุ๋นเกิดขึ้นทุกวันในโลกเช่นเดียวกับเหยื่อให้ต้มตุ๋น เพียงแต่กลุ่มหลังมีจำนวนมากกว่า เชื่อว่าเมื่อออกมาจากคุกก็ยังคงเป็นนักเทศน์แบบเดิมอีก เช่นเดียวกับหลวงพ่อดี Ming Yi ในปัจจุบันซึ่งยังคงมีผู้ศรัทธาอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงก็